



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๔๒๐๙

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๙๕ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) โดยนางสาวกัลยา กันตะบุตร ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งลขที่ ๔๖ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หากผู้ใดจะทักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล **แจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ** หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ **อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสมบุญ ลาภชิ้นแรมมีต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ชื่อเรื่อง การเบิกเงินในงบประมาณของส่วนราชการผ่านระบบการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โดย นางสาวกัลยา กันตะบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
สังกัด กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

บทคัดย่อ

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หรือระบบ New GFMS Thai เป็นการดำเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการเบิกเงิน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายรัฐบาลที่ปฏิรูประบบราชการ เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการเงินการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ดำเนินการเบิกเงินในงบประมาณของส่วนราชการผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมถึงให้ทันต่อการเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ผู้ปฏิบัติงานด้านขอเบิกเงินงบประมาณของส่วนราชการ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ที่มีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนไปจากระบบเดิม คือระบบ GFMS Terminal อีกทั้งยังต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ซึ่งปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของการใช้งานระบบ New GFMS Thai ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความระมัดระวังในการเข้าใช้งานในระบบและการขอเบิกเงินในงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในด้านการเบิกเงินงบประมาณ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง	เพิ่มประสิทธิภาพการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณคราวละมากๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดย	นางสาวกัลยา กันตะบุตร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖ กลุ่มงานงบประมาณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปี	พ.ศ.๒๕๖๕

ระบบ Mass Upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (อง ๐๔) เป็นระบบการโอน/เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณคราวละมากๆ ของกรมบัญชีกลางจัดทำขึ้นให้กับหน่วยงานต่างๆ ใช้ปฏิบัติ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณในแต่ละครั้งให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของแต่ละครั้งคราวละมากๆ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการโอน/เปลี่ยนแปลงต้องใช้ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลการโอนเป็นตัวอักษร และเป็นตัวเลขแทนรหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสผูกพัน และจำนวนเงิน ของแต่ละผลผลิตโครงการต่างๆ และตรวจสอบข้อมูลการโอน/เปลี่ยนแปลงก่อนทำการ upload ข้อมูลเข้าระบบ ฉะนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดข้อผิดพลาดและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดพัฒนาเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณแบบคราวละมากๆ โดยการนำแบบฟอร์ม งบ ๐๔ มาจัดทำข้อมูลทุกผลผลิต/โครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแบบในการ Key ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะจำนวนเงินที่ต้องโอนอย่างเดียว โดยการนำระบบ IT เข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลเป็นแบบฟอร์มด้วยโปรแกรม excel และสามารถนำข้อมูล Print ข้อมูลจากแบบฟอร์มการโอนมาตรวจสอบความถูกต้อง สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพอีกทั้งช่วยประหยัดเวลาเวลาในการปฏิบัติงาน